

THÔNG BÁO TIN VUI # 268 - Website ChiaseLoiChua.com

CHÚA CHỌA LÀNH NGƯỜI PHONG HỒI

LI CHÚA: LUCA 5, 12-16

Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hủi, thấy Chúa Giêsu, liền sụp xuống đất, van xin Ngài rằng: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch". Người liền tay chạm đến người ấy và nói: "Ta muốn, hãy nên trở nên sạch". Lập tức, người ấy khỏi phong hủi.

Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng: "Hãy đi trình diện với thầy, và hãy dâng lễ vật như luật Môsê đã dạy, để làm chứng cho người ta biết người đã được sạch". Nghe tiếng đồn về Người, dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe Người và để cho chúa lành bệnh tật. Còn Người, thì lánh vào nơi hoang vắng và cứu người.

BẠN VÀ TÔI CÙNG CHIA SẺ NIỀM VUI: Chúa chúa lành một người phong hủi.

1/ Bài Tin mừng hôm nay cho thấy chúng ta có thể có được sự chữa lành mà Chúa Giêsu dành cho những người cùng khổ, những kẻ bị xã hội ruồng rẫy.

Vì sự này chúng ta cần một lòng tin cậy, thánh sử Luca ghi lại một chi tiết đáng chú ý, đó là sự kiện Chúa Giêsu liền tay chạm đến người phong hủi, biểu lộ một tình yêu xóa bỏ mọi ngăn cách, một tình yêu đi đến và đem lại niềm vui cho những đau khổ của con người.

2/ Đối với Chúa Giêsu, con người cùi hủi không còn là một phàm nhân, một kẻ bị loại bỏ, mà là một con người đáng cảm thông và thương yêu. Người phong hủi được chúa lành, những người khác là được phước hạnh nhân phẩm, được sống như một con người giữa người.

***BẠN VÀ TÔI CÙNG VUI VẺ HÀNH ĐỘNG:** Chung quanh ta có biết bao người bị đầy ra bên

Xã hội. Họ đang chờ đợi một cánh tay nâng đỡ, một lời an ủi, một nụ cười ấm áp thông. Bao nhiêu nghĩa cử là bấy nhiêu phép lạ.

***NHÀ THÁNH THẦN THÚC ĐỀ Y: BẠN VÀ TÔI QUYẾT ĐEM TIN VUI CỦA Chúa, Đón tiếp
hình phép lạ tình yêu của Ngài đến với mọi người NGƯỜI KHỔ TRONG XÃ HỘI KHÔNG
PHÂN BIỆT TÔN GIÁO, CHỨC NG TẠC, MÀU DA, ĐANG BỊ BỆNH PHONG HỔ I VÀ THỰC XÁC
LÀN TÂM LINH.**

Đầy tớ Đấng Nhạy cảm - Mời thăm Website ChiaseLoiChua.com, để Sống và Chia sẻ Lời Chúa.
